

# โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ เปิดตัวบริการช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้น ‘Club Zzz’ เน้นลูกค้าทุกกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพทั้งเดินทางพักผ่อนและติดต่อธุรกิจ



เพราะการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ จึงได้เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด ‘Club Zzz’ เพื่อช่วยให้ลูกค้านอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้เพลิดเพลินในระหว่างที่เข้าพักมากขึ้นอีกด้วย

บริการช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นหรือ ‘Club Zzz’ ได้ริเริ่มโดยโรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าหรือนักเดินทางรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพดีขึ้น อันเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งของการดูแลสุขภาพของโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออัมรา

เริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ลูกค้าที่จองห้องคลับขึ้นไปจะไม่ใช่แค่ได้รับสิทธิประโยชน์มากมายของห้องคลับเท่านั้น แต่จะได้รับการช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นหรือ ‘Club Zzz’ นี้ด้วย ประกอบด้วยเมนูหมอนที่ช่วยในการนอนหลับพักผ่อน สปริงที่นุ่มนวลที่ช่วยให้อ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น และจะรู้สึกสดชื่นขึ้นเมื่อตอนตื่นนอน ที่นอนคุณภาพพิเศษที่ช่วยให้นอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ม่านบังแสง ระบบไฟที่ปรับอารมณ์ให้นอนหลับได้ง่าย เพลงที่เอื้อให้ฟังแล้วอยากพักผ่อน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ เช่น ครีมนวดผมและโลชั่นกลิ่นอโรมา รวมไปถึงชาที่มีส่วนผสมให้อ่อนคลายและหลับสบายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวนี้จะถูกจัดเตรียมให้กับลูกค้าต่อการเข้าพักในวันที่ลูกค้าเข้าพักที่โรงแรมอัมรา

‘เพื่อเป็นการต่อยอดคุณค่าของแบรนด์ที่เน้นดูแลสุขภาพของลูกค้าในระหว่างที่เข้าพัก การใส่ใจในสิ่งเล็กๆ ง่ายๆ แต่กลับมีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อลูกค้าทุกคนเป็นอันดับแรก เช่นการนอนหลับพักผ่อน ทำให้พวกเราเริ่มบริการช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นหรือ ‘Club Zzz’ นี้ขึ้น โดยมุ่งหวังจะทำให้ลูกค้าทุกคนประทับใจ รู้สึกเพลิดเพลินระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเพียงแค่พักผ่อนหรือติดต่อธุรกิจ’ วีรนาท ศิลาพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม อัมรา กรุงเทพฯ กล่าว

โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ ประกอบด้วยห้องพักที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมทั้งหมด 250 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นย่านที่เต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยศูนย์การค้า ตลาดกลางคืน ร้านอาหารริมถนน และสถานบันเทิง ถนนสุขุมวิทที่ซึ่งโรงแรมตั้งอยู่ ขนานไปกับถนนสีลมที่คึกคักซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเงินของกรุงเทพฯ จากโรงแรมท่านสามารถเดินทางโดยใช้เวลาเพียง 15 นาทีเพื่อขึ้น

ทางด่วนไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง และเดินเท้าเป็นระยะทางสั้น ๆ ไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดงและสถานีช่องนนทรี รวมไปถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสามย่าน นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมยังมีสวนลุมพินี ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ อีกด้วย

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการคลับเลาจน์ได้บนชั้น 20 เพื่อความเป็นส่วนตัวและบริการเหนือระดับเมื่อเข้าพัก หรือเลือกอิมเมอร์จจากเมนูตั้งเดิมจากสิงคโปร์ ไทยและอาหารนานาชาติจากห้องอาหารเอเลเมนท์ ห้องอาหารที่ให้บริการตลอดทั้งวันขนาด 145 ที่นั่งที่มีที่นั่งทั้งด้านในและด้านนอกแบบอัลเฟรสโก

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์กรุงเทพฯ ที่สวยงามที่อาคารชาบาร์ (หมายถึง ท้องฟ้า ในภาษาสันสกฤต) ที่ตั้งอยู่บนชั้น 26 ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าของโรงแรมฯ อีกด้วย นอกจากนี้ภายใต้แนวคิดใหม่ที่ลงตัว โรงแรมยังมี Sky Gym และ Sky Pool รวมถึงห้องประชุมทุกห้องที่มีกระจกเพื่อให้คุณได้รับแสงธรรมชาติพร้อมชมทัศนียภาพของเมืองที่งดงาม

ลูกค้าสามารถจองห้องพักได้ที่ <https://bangkok.amarahotels.com/rooms-promotions.html> โทร 02 021 8888 หรืออีเมล [reservations.bangkok@amarahotels.com](mailto:reservations.bangkok@amarahotels.com) เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม